

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ “Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Thanh Xuân”

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn quận;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân quận Thanh Xuân.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước. Xã hội và gia đình đều mong muốn con em mình sinh ra khỏe mạnh, được chăm sóc, được cắp sách tới trường, được vui chơi - Đó là quyền của trẻ em, là mong ước và là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn quận Thanh Xuân vẫn còn 9 trẻ em thuộc 18 hộ cận nghèo; 328 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những em là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, bị bệnh tim bẩm sinh... Các em rất cần được tiếp tục quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ.

Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, UBND quận Thanh Xuân kêu gọi các phòng, ban; đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân quận Thanh Xuân bằng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng hảo tâm của mình hãy chung tay ủng hộ kinh phí hoặc đóng góp vật chất để hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân. Sự giúp đỡ của mỗi tấm lòng nhân ái sẽ góp phần làm dịu bớt nỗi đau bất hạnh của các em và gia đình, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng hơn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Thanh Xuân rất mong nhận được sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các quý vị. Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi vào tài khoản của Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Thanh Xuân, số TK: 3761.0.9054120.91012, tại Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân hoặc nộp tại trụ sở UBND quận Thanh Xuân (qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận - Số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; SĐT: 024.38585657).

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn, vì tương lai con em chúng ta, hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời bất hạnh để các em tìm lại được nụ cười hồn nhiên và ước mơ tuổi thơ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Khánh Hòa